
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๕   

วันจันทร์ ที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๕   เวลา ๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

--------------------------- 
 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายยรรยง  แก้วไชย ประธานสภา อบต. ยรรยง  แก้วไชย ส.อบต. หมู่ที่  ๙ 
๒. นายสมปอง  ภูมิบูรณ์ รองประธานสภา อบต. สมปอง  ภูมิบูรณ์ ส.อบต. หมู่ที่  ๖ 
 นายอนุสรณ์  ดวงศรี เลขานุการสภา อบต. อนุสรณ์  ดวงศรี ปลัด  อบต. 

๓. นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ สีโห  หมื่นสา  
๔. นายวิรัช  วัฒย ุ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒ วิรัช  วัฒย ุ  
๕. นายสายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๓ สายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช  
๖. นางทองทิพย์  โพชารี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ ทองทิพย์  โพชารี  
๗. นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕ นิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ  
๘. นายสงกา  แทนหาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗ สงกา  แทนหาร  
๙. นายเดชา  ทุงจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ เดชา  ทุงจันทร์  

๑๐. นายสราวุฒิ  จันเทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐ สราวุฒิ  จันเทา  
๑๑. นายไพจิต  แทนดวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ ไพจิต  แทนดวง  
๑๒. นายธนากร  ศรีน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๒ ธนากร  ศรีน้อย  
๑๓. นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓ บัวพันธ์  ปัตเป  
๑๔. นายเดชา  บุตโลบล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔ เดชา  บุตโลบล  
๑๕ นายดาวเรือง  หนูนี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕ ดาวเรือง  หนูนี  
ผู้มาประชุม ๑๕  คน  
 
ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายโชคชัย  แก้วไชย นายก อบต. เลิงแฝก โชคชัย  แก้วไชย  
๒. นายบุญคง  สิมารักษ์ รองนายก อบต. เลิงแฝก บุญคง  สิมารักษ์  
๓. นายวิรัช  ภูจ าปา รองนายก อบต. เลิงแฝก วิรัช  ภูจ าปา  
๔. นายวีระยุทธ  แก้วพิทูลย์ เลขานุการนายก อบต. เลิงแฝก วีระยุทธ  แก้วพิทูลย์  
๕ จ.อ.ชรินทร์  ทิ้งโคตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชรินทร์  ทิ้งโคตร  
๖ นายสมัย  สีหวัง นักจัดการงานทั่วไป สมัย  สีหวัง  
๗ นายอนุสรณ์   ดวงศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อนุสรณ์   ดวงศรี  
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๗  คน 
 
 

 (นายสีโห  หมื่นสา)      (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



         หน้าที่   ๒  จากทั้งหมด   ๑๐   หน้า 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี   ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ อบต.  เข้าประชุมครับ 
   วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕ ๖๕  และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕ ๖๒  
มาตรา ๕๖  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเข้าประชุม  จ านวน ๑ ๕ ท่าน  ถือว่าครบองค์
ประชุมแล้ว 

          ก่อนทีท่่านประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเลงิแฝกจะเปิดประชุม 
ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

   ---  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย --- 

นายยรรยง  แก้วไชย   สวัสดี ครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
ประธานสภาฯ อบต. ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเลิงแฝกทุกท่าน กระผม ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
เลิงแฝก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕    ณ บัดนี ้

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายยรรยง  แก้วไชย ๑.๑ เรื่องการยื่นรายรับและรายจ่ายในการเลือกนายก อบต./สภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ อบต.                ส่วนต าบลเลิงแฝก  โดยก าหนดแผนออกรับยื่นบญัชีรายรับและรายจ่ายในการ 
 เลือกตั้งของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ในวันที่  ๒๐   
 มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
 ต าบลเลิงแฝก   แจ้งให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งที่ได้รับการเลือกตั้งและไม่ได้รับการ 
 เลือกตั้งยื่นเอกสารด้วยตนเอง  หากไม่ได้มายื่นในวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๕  นี้  

ก็สามารถยื่นด้วยตนเอง  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
มหาสารคาม 

ที่ประชุม รับทราบ  
 ๑.๒ เรื่องการจัดท าบุญเลี้ยงพระเพล  เพื่อเป็นศิริมงคลต่อที่ท างานของเรา ในวันที่   
 ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๕  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ขอเรียน  
 เชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้ากิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)      (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 



หน้าที่   ๓  จากทั้งหมด   ๑๐   หน้า 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
      ๒.๑ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยประชุม  

ครั้งแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งแรก  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เมื่อวันที่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ-  
 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุม  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ วันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๖๕ และท่ีประชุมมีมติไม่แก้ไขข้อควา มใด ๆ 

ผมจึงขอมติ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมโปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมครั้งแรก   ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

  เห็นชอบ  รับรอง ๑๔ เสียง  
   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
       ๒.๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  

      สมัยประชุมสามัญที ่ ๑  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
เห็นชอบ  รับรอง ๑๔ เสียง  

   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
 

ประธานสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม สามัญที่  ๑  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ หรือไม่  
นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับรายงานการ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕) ประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี  ๑  ครั้งที่  ๑  กระผมได้ตรวจดูแล้ว  หน้าที่  ๑  รายชื่อท่าน  

ประธานฯ ไม่ถูกต้อง  แก้ไขด้วยครับ กระผมขอเสนออยากให้แนบส าเนารายมือชื่อ 
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯมาพร้อมด้วยครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  มีมติให้แก้ไข  
ประธานสภาฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุม  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ วันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๖๕ และท่ีประชุมมีมติแก้ไขข้อควา ม ตามที่

ท่านสมาชิกสภาฯ นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ (สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๕) ผมจึงขอมติรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว หากท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญท่ี  ๑  ครั้งที่  ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ (เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕) 

 

  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)      (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



หน้าที่   ๔  จากทั้งหมด   ๑๐   หน้า 

 ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องเสนอใหม่ 
        ๕.๑ เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๕  โครงการต่อเติมอาคาร 

 เอนกประสงค์ (ศูนย์ กู้ชีพ–กู้ภัย ๑๖๖๙)  ขนาดกว้าง  ๔.๘๐  เมตร  ยาว  ๑๓.๕๐  เมตร 
งบประมาณ  ๖๐,๗๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ  ส าหรับญัตติโอนงบประมาณประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๕  เพ่ือก่อสร้างต่อเติมอาคาร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) เอนกประสงค์ (ศูนย์ กู้ชีพ –กู้ภัย ๑๖๖๙) นี้  เป็นญัตติที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลเสนอ  กระผมจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้เสนอต่อที่ 
ประชุมสภาฯ 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามที่กระผมได้ยื่น  
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ญัตติโอนงบประมาณประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๕  โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  

(ศูนย์ กู้ชีพ–กู้ภัย ๑๖๖๙)  ขนาดกว้าง  ๔.๘๐  เมตร  ยาว  ๑๓.๕๐  เมตร  งบประมาณ   
๖๐,๗๐๐  บาท  โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่  เนื่องจากศูนย์กู้ชีพ  กู้ภัย  ของ  อบต.เลิงแฝก 
ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเลิงแฝก  ซึ่งอาศัยพื้นที่หน่วยงาน 
อ่ืนอยู่  ไม่สะดวกต่อการบริหารจัดการ  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอย่าง  
เร่งด่วน  เพื่อให้การบริหารงานด้านการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ 
เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ  จึงขอโอนงบประมาณมาตั้งใหม่ เพียง  ๖๐,๗๐๐  บาท 
ในส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  ที่กันงบประมาณไว้  ๒๐๖,๐๐๐  บาท  ก็ให้ 
ตกเป็นเงินสะสม  จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาอนุมัติ 

ประธานสภาฯ  ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้อภิปราย  กระผมจะให้  เลขานุการ  
สภาฯ  ได้แจ้งระเบียบกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณา 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่านประธานฯได้อนุญาต  
(เลขานุการสภาฯ) ให้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  ขั้นตอน  ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓  หมวดที่  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน  โดยการ
โอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์(ศูนย์ กู้ชีพ –กู้ภัย  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ๑๖๖๙)  ขนาดกว้าง  ๔.๘๐  เมตร  ยาว  ๑๓.๕๐  เมตร   งบประมาณ  ๖๐,๗๐๐  บาท   

โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ หรือไม่ 
นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นด้วยครับที่จะย้าย  
(สมาชิกสภาฯ หมุ่ที่  ๑๕) ศูนย์ กู้ชีพ  กู้ภัย  ๑๖๖๙  มาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  หากงบประมาณที่ 

ท่านนายก อบต.ขออนุมัติไม่เพียงพอ  ก็อยากให้ขอให้เพียงพอไปในครั้งเดียว  
นายบัพันธ์  ปัตเป เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นด้วยกับการโอน  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓) งบประมาณ  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กู้ชีพ  กู้ภัย  ๑๖๖๙  หากท าได้เร็วก็จะยิ่งดี  และ 

อยากฝากท่านนายก  อบต. ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  กู้ชีพ  กู้ภัย  
ให้เพียงพอด้วย 

 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)      (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๕  จากทั้งหมด   ๑๐   หน้า 

นายสีโห  หมื่นสา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นด้วยกับการโอน  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓) งบประมาณ  ๖๐,๗๐๐  บาท ปรับปรุงศูนย์กู้ชีพ  กู้ภัย  ๑๖๖๙    เพ่ือให้การประสานงาน 

เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น 
ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯจะอภิปราย  โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์(ศูนย์ กู้ชีพ –กู้ภัย  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ๑๖๖๙)  ขนาดกว้าง  ๔.๘๐  เมตร  ยาว  ๑๓.๕๐  เมตร   งบประมาณ  ๖๐,๗๐๐  บาท   

โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ หรือไม่  หากไม่มีกระผมจะได้ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ  
อนุมัติโอนงบประมาณ  หมวดค่าตอบแทนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการต่อเติม  
อาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์ กู้ชีพ–กู้ภัย  ๑๖๖๙) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  อนุมัติโอนงบประมาณ ๑๔ เสียง  
     ไม่อนุมัติ   - เสียง  
     งดออกเสียง  ๑ เสียง  
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้  
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ความเห็นชอบ  ส าหรับโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  (ศูนย์ กู้ชีพ–กู้ภัย  ๑๖๖๙)  

กระผมจะเร่งด าเนินการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว  เพ่ือรองรับการบริการพี่น้องประชาชน  
และจะด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องส าหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ  

๕.๑ เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (แทนต าแหน่งที่ว่าง  ๓  คน) 
ประธานสภาฯ  ในพิจารณาญัตติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เป็นตัวแทน  
(นายยรรยง  แก้งไชย) สมาชิกสภา อบต.ที่สภาฯคัดเลือก จ านวน ๓ คน แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  

เลิงแฝก ที่เป็นตัวแทนสมาชิกสภา อบต.ที่สภาฯ คัดเลือก จ านวน ๓ คน 
  ผู้เสนอญัตติ : นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
ประธานสภา:  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 

ต าบล  ไปแล้ว  นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้น ได้ครบวาระแล้ว เนื่องจากครบวาระตาม

อายุสภาฯ เมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ง จึงต้องเสนอสภาฯให้มีการคัดเลือกใหม่ เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๓)  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือไม่  หากไม่มี  กระผมจะให้ที่ประชุมเสนอบุคคลที่      
(นายยรรยง  แก้วไชย) เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน  ๓  คน  โดยให้เสนอทีละคน   

มีผู้รับรองอย่างน้อยสองท่าน  จนครบจ านวนสามคนตามที่ระเบียบก าหนด 
นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอเสนอชื่อ   
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๕) นายยรรยง  แก้วไชย  เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๑  
   ผู้รับรอง  ๑. นายสงกา  แทนหาร สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๗  
     ๒. นายเดชา  บุตโลบล สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่  ๑๔  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อบุคคล  เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๑ อีก  

หรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอ  จึงเป็นอันว่า  นายยรรยง  แก้วไชย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๙   

ได้เป็น คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๑ 
 
 

 
(นายสีโห  หมื่นสา)      (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  

กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๖  จากทั้งหมด   ๑๐   หน้า 

นายสีโห  หมื่นสา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอเสนอชื่อ   
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๕) นายสมปอง  ภูมิบูรณ์     เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๒  
   ผู้รับรอง  ๑. นายไพจิต  แทนดวง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๑  
     ๒. นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่  ๕  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอบุคคล  เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๒ อีก  

หรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอ  จึงเป็นอันว่า  นายสมปอง  ภูมิบูรณ์   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่   ๖  

ได้เป็น คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๒ 
นายธนากร  ศรีน้อย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอเสนอชื่อ   
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๕) นายบัวพันธ์  ปัตเป     เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๓  
   ผู้รับรอง  ๑. นายสราวุฒิ   จันเทา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๐  
     ๒. นายเดชา  ทุงจันทร์ สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่  ๘  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอบุคคล  เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๓ อีก  

หรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอ  จึงเป็นอันว่า  นายบัวพันธ์  ปัตเป  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่   ๑๓  

ได้เป็น คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๓ 
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  ครบ  ๓  ท่าน  

ดังนี้ ๑.นายยรรยง  แก้วไชย  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๙   
 ๒.นายสมปอง  ภูมิบูรณ์  สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่   ๖  
 ๓.นายบัวพันธ์  ปัตเป   สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่   ๑๓  

ประธานสภาฯ  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯอีกครั้งว่า ท่านใดเห็นสมควรคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา  
ท้องถิ่นท้ังสามรายชื่อที่เสนอในสภาฯ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   ๑๔ เสียง  
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
     งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

๕.๒ เรื่องพิจารณาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (แทนต าแหน่งว่าง จ านวน ๓ คน) 

ประธานสภาฯ  ในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  แทนต าแหน่งว่าง จ านวน ๓ คน  ตามระเบียบ  

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับ ที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๘ (๑) พิจารณาโดยการเสนอชื่อ 
บุคคลที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   โดยเสนอชื่อ 
บุคคลที่เห็นสมควรและมีผู้รับรองอย่างน้อย  ๒ คน  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อ 

นายวิวัช  วัฒยุ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอเสนอชื่อ   
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๒) นายดาวเรือง  หนูนี  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่  ๑  
   ผู้รับรอง  ๑. นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑  
     ๒. นายบัวพันธ์  ปัตเป   สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่  ๑๓  
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)      (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



หน้าที่   ๗  จากทั้งหมด   ๑๐   หน้า 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอบุคคล  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น คนที่  ๑ อีกหรือไม ่

ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอ  จึงเป็นอันว่า  นายดาวเรือง  หนูนี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่   ๑๕  
ได้  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่  ๑ 

นายไพจิต  แทนดวง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอเสนอชื่อ   
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑) นายนิพนธ์ ตั้งชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ 
   ผู้รับรอง  ๑. นายวิวัช  วัฒยุ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๒  
     ๒. นางทองทิพย์  โพชารี  สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่  ๔  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอบุคคล  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ท้องถิ่น คนที่  ๒ อีกหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอ  จึงเป็นอันว่า  นายนิพนธ์ ตั้งชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่   ๕  

ได้  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่  ๒ 
นายนิพนธ์ ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอเสนอชื่อ   
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕) นายไพจิต  แทนดวง  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ 
   ผู้รับรอง  ๑. นายเดชา  บุตโลบล สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๔  
     ๒. นายสราวุฒิ   จันเทา สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่  ๑๐  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอบุคคล  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ท้องถิ่น คนที่  ๓ อีกหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอ  จึงเป็นอันว่า  นายไพจิต  แทนดวง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่   ๑๑ 

ได้  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่  ๓ 
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ท้องถิ่น ครบ  ๓  ท่าน 
ดังนี้ ๑.นายดาวเรือง  หนูนี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่   ๑๕ 
 ๒.นายนิพนธ์ ตั้งชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่   ๕  
 ๓.นายไพจิต  แทนดวง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่   ๑๑ 

ประธานสภาฯ  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯอีกครั้งว่า ท่านใดเห็นสมควรคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสามรายชื่อที่เสนอในสภาฯ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   ๑๔ เสียง  
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
     งดออกเสียง  ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี ๖      เรื่องอ่ืน ๆ  
นายยรรยง  ไชยแก้ว     ส าหรับ ในระเบียบวาระอ่ืนๆ กระผมจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายได้ 
ประธานสภาฯ อบต. ตามอ านาจหน้าที่ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือเป็นการเสนอปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชนต่อท่ีประชุมสภาฯ  โดยให้เสนอสอบถามได้ทีละคน  แล้วกระผมจะ 
ให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ตามล าดับ 

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) ในวาระอ่ืนๆ  อยู่  ๖  เรื่อง   ดังนี้  
    
  

(นายสีโห  หมื่นสา)      (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๘  จากทั้งหมด   ๑๐   หน้า 

 
เรื่องท่ี  ๑  เรื่องโครงการงบประมาณที่อยู่ในงบประมาณ  ปี  ๒๕๖๔  ที่สภาฯชุดเดิมได้กัน 
งบประมาณไว้จะสามารถด าเนินการได้เม่ือใด 

   เรื่องที่  ๒  เรื่องโครงการงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕  โครงการจะด าเนินการเพ่ือแก้ไข  
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะด าเนินการเมื่อใด 
เรื่องท่ี  ๓  เรื่องการเก็บป้ายโครงการต่างๆที่ช ารุด  จะสามารถด าเนินการเก็บมาไว้ที่   
อบต.ได้หรือไม่  เนื่องจากป้ายเก่า  และช ารุด 
เรื่องท่ี  ๔  เรื่องสะพาน (บ้านหนองบอน) ช ารุดบริเวณคอสะพาน  อยากให้ติดป้ายเตือนจะ 
ได้หรือไม ่

   เรื่องที่  ๕  เรื่องการฝึกอบรมทบทวน  อปพร หรือ จัดตั้งใหม่  ในปีงบประมาณนี้จะมีการ  
ฝึกอบรมหรือไม่ 
เรื่องท่ี  ๖  เรื่องวิทยุสื่อสารแม่ข่ายใช้ในการกู้ชีพ กู้ภัย  หรืองานป้องกันภัย ตอนนี้เครื่อง 
แม่ข่ายไม่สามารถใช้ได้  อยากให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้ได้ 

นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕) ในวาระอ่ืนๆ  อยู่  ๑  เรื่อง   คืออยากเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ในการปรับปรุงห้องประชุม  

สภาฯแห่งนี้  ให้พร้อมที่จะประชุม  ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอ้ี  ระบบเครื่องเสียง ครับ 
นายบัวพันธ์  ปัตเป เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓) ในวาระอ่ืนๆ  อยู่  ๓  เรื่อง   ดังนี้   เรื่องท่ี  ๑  เรื่องขอใช้รถกระเช้าตัดต้นไม้  บริเวณหน้า 

โรงเรียนเลิงแฝกบัวแก้ว จะขอใช้ได้หรือไม่  เรื่องที่  ๒  เรื่องการติดตั้งหม้อไฟฟ้าส านักงาน  
อบต. อยากให้ปรับปรุงเพื่อที่จะใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องที่  ๓  เรื่องทางข้ึนอาคาร 
ส านักงาน  อบต. เลิงแฝก  ซึ่งช ารุด อยากให้ปรับปรุงซ่อมแซม   

นายไพจิต  แทนดวง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑) ในวาระอ่ืนๆ  เรื่องทางเชื่อมระหว่างต าบลถึงต าบล  ถนนยกร่องพูนดิน  การซ่อมแซมถนน  

ที่ช ารุดภายในต าบล 
นายสีโห  หมื่นสา เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑) ในวาระอ่ืนๆ เรื่องการซ่อมแซมถนนสายเลิงแฝกถึงโสกกาว   สายเลิงแฝก-ห้วยแคน  อยาก  

ให้ปรับปรุงซ่อมแซม 
นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕) ในวาระอ่ืนๆ  เรื่องอยากทราบยอดเงินสะสมว่ามีอยู่เท่าไร  เรื่องการตั้งจุดน้ าดื่มเพื่อบริการ  

ประชาชน   เรื่องการย้ายศูนย์กู้ชีพจะด าเนินการเมื่อไหร่ 
นายเดชา  ทุงจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘) ในวาระอ่ืนๆ  เรื่องการปรับปรุงถนนสายทางเส้นบ้านนายสมศรี ถึงนานายสี  เที่ยงดี  อยาก  

ให้ด าเนินก่อสร้างถนนหินคลุกเพ่ือให้ประชาชนได้สัญจร    
นายยรรยง  แก้วไชย ได้ให้ นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ตอบข้อซักถาม  
(ประธานสภาฯ)  ของสมาชิกสภาฯ   ที่ได้อภิปรายในวาระอ่ืนๆ  จ านวน  ๖  ท่าน ที่ได้เสนอต่อที่ประชุม 

เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบต่อไป 
 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)      (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๙  จากทั้งหมด   ๑๐   หน้า 

นายโชคชัย  แก้วชัย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอตอบข้อ  
(นายก อบต.เลิงแฝก) ซักถามท่านสมาชิกสภาฯที่ได้ซักถามในวาระอ่ืนๆ  ดังนี้  

ตอบข้อซักถาม นายดาวเรือง  หนูนี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕  เรื่องท่ี  ๑  เรื่องโครงการ 
งบประมาณท่ีอยู่ในงบประมาณ  ปี  ๒๕๖๔  ที่สภาฯชุดเดิมได้กันงบประมาณไว้จะสามารถ 
ด าเนินการได้เม่ือใดอยู่ระหว่างการท าสัญญาทุกโครงการ  ยกเว้น  โครงการก่อสร้าง ศูนย์   
๑๖๖๙  และโครงการทางเดินมีหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เรื่องท่ี  ๒  เรื่องโครงการ 
งบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕  โครงการจะด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนจะด าเนินการเมื่อใด ขณะนี้ได้ให้กองช่างประมาณการเพ่ือท าสัญญา  บาง 
โครงการต้องรอการแก้ไขเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของหมู่บ้าน  เรื่องท่ี  ๓  เรื่องการเก็บ 
ป้ายโครงการต่างๆที่ช ารุด  จะสามารถด าเนินการเก็บมาไว้ที่  อบต.ได้หรือไม่  เนื่องจาก 
ป้ายเก่า  และช ารุด  ได้แจ้งให้กองช่างด าเนินการเก็บมาไว้ที่  อบต. ส าหรับป้ายที่ช ารุด แต่ 
ป้ายที่ยังไม่หมดประกันหรือไม่ช ารุด ยังเก็บไม่ได้ครับ เรื่องท่ี  ๔  เรื่องสะพาน (บ้านหนอง 
บอน) ช ารุดบริเวณคอสะพาน  อยากให้ติดป้ายเตือนจะได้หรือไม่  ส าหรับสะพาน กระผม 
ได้ให้ช่างวิศวกร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแบบประมาณให้เพ่ือด าเนินการ คาดว่าจะ 
น าเข้าที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบคราวประชุมครั้งต่อไป เรื่องท่ี  ๕   
เรื่องการฝึกอบรมทบทวน  อปพร หรือ จัดตั้งใหม่  ในปีงบประมาณนี้จะมีการฝึกอบรม 
หรือไม่  ในการฝึกอบรมทบทวน อปพร.หรือจัดตั้งใหม่นั้น  หากงบประมาณตั้งไว้ก็จะ 
ด าเนินการตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณท่ีตั้งไว้  อาจจะอบรมตั้งใหม่เพ่ือเติมตั้งรอ 
สถานการณ์โควิด  ๒๐๑๙ ประกอบด้วย  เรื่องท่ี  ๖  เรื่องวิทยุสื่อสารแม่ข่ายใช้ในการกู้ชีพ  
กู้ภัย  หรืองานป้องกันภัย ตอนนี้เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถใช้ได้  อยากให้ปรับปรุงซ่อมแซม 
ให้ใช้ได้  ตอบ กระผมได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานป้องกันฯ ได้แจ้งให้ผู้ใช้วิทยุ 
สื่อสารได้น ามาตรวจสอบว่ายังใช้การได้อยู่หรือไม่  รวมทั้งตรวจสอบแม่ข่ายด้วยว่ายังใช้การ 
ได้หรือไม่  หากช ารุดก็จะด าเนินการซ่อมปรับปรุงใช้ใช้งานได้ต่อไป 
ตอบข้อซักถาม นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ การปรับปรุงห้องประชุม 
สภาฯแห่งนี้  ให้พร้อมที่จะประชุม  ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอ้ี  ระบบเครื่องเสียง   
ตอบ  กระผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ได้ด าเนินการ  ตรวจสอบ ในการจัดเตรียมวัสดุ   
อุปกรณ์  ที่ใช้ในการประชุมสภาฯแห่งนี้ให้ทันสมัย  ไม่ว่าการติดตั้งมัลติมีเดียที่ใช้ในการ 
ประชุมสภาฯ  โต๊ะ  เก้าอ้ี  แต่ก็ต้องรอการโอนงบประมาณในการประชุมคราวต่อไป  เรื่อง 
ที่  ๒  เรื่องการใช้เงินสะสม  ตอบ  ส าหรับการใช้เงินสะสม กระผมจะด าเนินการใช้เงิน 
สะสมอย่างรอบคอบโครงการใดจะจ าเป็นเร่งด่วนแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 
ก็จะด าเนินการครับ  เรื่องท่ี  ๓ เรื่องการย้ายจุดน้ าดื่มเพ่ือบริการประชาชน  ตอบ จะ 
ด าเนินการให้ครับ เรื่อง ๔ เรื่องการย้ายศูนย์ กู้ชีพ  กู้ภัย  จะด าเนินการเมื่อไหร่  ตอบ  
เร็วที่สุด เมื่อด าเนินการปรับปรุงเสร็จ 
ตอบข้อซักถาม นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓ เรื่องท่ี  ๑  เรื่องขอใช้รถ 
กระเช้าตัดต้นไม้  บริเวณหน้าโรงเรียนเลิงแฝกบัวแก้ว จะขอใช้ได้หรือไม่  ตอบ  แจ้งกอง 
ช่างด าเนินการครับ เรื่องท่ี  ๒ เรื่องการติดตั้งหม้อไฟฟ้าส านักงาน อบต. อยากให้ปรับปรุง 
เพ่ือที่จะใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบ ต้องดูงบประมาณ หากว่าปีหน้าเราได้ย้าย 
ส านักงานไปท่ีแห่งใหม่ก็คงไม่มีความจ าเป็นครับ 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)      (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



หน้าที่   ๑๐  จากทั้งหมด   ๑๐   หน้า 
 

เรื่องท่ี  ๓  เรื่องทางข้ึนอาคารส านักงาน  อบต. เลิงแฝก  ซึ่งช ารุด อยากให้ปรับปรุง 
ซ่อมแซม  ตอบ จะด าเนินการให้ครับ  ตอบข้อซักถาม นายไพจิต  แทนดวง  เรื่อง เรื่องทาง 
เชื่อมระหว่างต าบลถึงต าบล  ถนนยกร่องพูนดิน  การซ่อมแซมถนนที่ช ารุดภายในต าบล   
ตอบ  ให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ท าเรื่อง  โครงการเข้ามาเพ่ือให้กองช่างได้ออกส ารวจ   
ประมาณการ  เพื่อบรรจุในแผน  และตั้งงบประมาณในการแก้ไขต่อไปครับ 
ตอบข้อซักถาม นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ เรื่องการซ่อมแซมถนนสาย      
เลิงแฝกถึงโสกกาว  สาย เลิงแฝก-ห้วยแคน  อยากให้ปรับปรุงซ่อมแซม ตอบ ให้ท่าน 
สมาชิกสภาฯได้ท าเรื่อง  โครงการเข้ามาเพ่ือให้กองช่างได้ออกส ารวจ  ประมาณการ  เพื่อ 
บรรจุในแผน  และตั้งงบประมาณในการแก้ไขต่อไปครับ 
ตอบข้อซักถาม นายเดชา  ทุงจันทร์  สมาชิกสภาหมู่ที่  ๘  เรื่องการปรับปรุงถนนสาย 
ทางเส้นบ้านนายสมศรี ถึงนานายสี  เที่ยงดี  อยากให้ด าเนินก่อสร้างถนนหินคลุกเพ่ือให้ 
ประชาชนได้สัญจร   ตอบ  ให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ท าเรื่อง  โครงการเข้ามาเพ่ือให้กองช่าง 
ได้ออกส ารวจ  ประมาณการ  เพื่อบรรจุในแผน  และตั้งงบประมาณในการแก้ไขต่อไปครับ 

ที่ประชุม    -รับทราบ-  
 

ประธานสภาฯ ส าหรับวันนี้เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมประชุมสภา 
นายยรรยง  แก้วชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖ ๕ นี้   

ส าหรับการประชุมครั้งต่อไป   สมัยสามัญท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๕  ในช่วงเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๕  ก็จะประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้ง หรือหากมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน  ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเปิดวิสามัญประชุมสภาฯ จะมีการเรียกประชุมสภาฯ
ต่อไป  กระ ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านสมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนต าบลและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านที่ได้ ให้ความร่วมมือท าให้การประชุมในวันนี้ด าเนิน ไปด้วยดี  ด้วยความ
เรียบร้อย และในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
 

     
 

                (ลงช่ือ)          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายอนุสรณ์   ดวงศร)ี 

                                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

 

(ลงช่ือ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                             ( นายยรรยง  แก้วไชย ) 

                               ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเลงิแฝก  
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